

VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã được vay vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, từ đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.



Sử dụng hiệu quả vốn vay ngân hàng, cơ sở nội thất cao cấp Gò Tiên (thôn Thái, xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư) của anh Vũ Văn Tiên tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Ông Phạm Đình Chiếu ở thôn 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư là người đầu tiên thành công trong việc đưa mô hình nuôi cá lồng trên sông về tỉnh. Ra vùng đất bãi ven sông Hồng từ năm 1992 để đầu tư trang trại chăn nuôi tổng hợp nhưng hiệu quả mang lại không cao nên đến năm 2012, sau khi lặn lội vào miền Nam học hỏi người bà con và tìm hiểu về cách nuôi cá lồng trên sông cũng như cách đóng khung, làm lồng, xử lý dây, ông Chiếu quyết định đóng 45 lồng cá để nuôi ở ven sông Hồng với thể tích mỗi lồng hơn 100m³. Thời gian đầu, do nuôi hiệu quả, có thời điểm sản lượng đạt tới 14 tấn cá/lồng/nhật từ 45 lồng ông Chiếu đã đóng thêm 31 lồng cá nữa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão năm 2016 đã khiến toàn bộ lồng cá của gia đình ông bị hư hỏng, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Nhớ lại những ngày đó, ông Chiếu tâm sự: Rất may mắn cho gia

đình bởi đang trong lúc gặp khó khăn thì Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho vay vốn để có thể khôi phục sản xuất. Nhờ nguồn vốn đó, ông Chiếu đã gia cố lại các lồng cá và đầu tư mua cá giống. Hiện tại ông đang duy trì nuôi 30 lồng cá lồng và cá trầm cỏ, trong đó chỉ riêng cá lồng cho thu hoạch từ 2 - 3 tấn/lồng; trung bình mỗi năm ông Chiếu thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho 2 lao động.

Cũng như ông Chiếu, anh Vũ Văn Tiên, chủ cơ sở nội thất cao cấp Gò Tiên (thôn Thái, xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư) duy trì, phát triển được nghề mộc truyền thống của gia đình chính là nhờ có đóng góp tích cực của nguồn vốn tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình. Anh Tiên cho biết: Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình luôn đồng hành, tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn với thủ tục nhanh chóng

để ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó, tập trung cho vay phát triển mô hình trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề... Ngoài ra, các TCTD trên địa bàn còn tập trung phát triển dịch vụ hoạt động về khu vực nông thôn cũng như chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường đầu tư, lắp đặt các máy ATM nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đến hết tháng 12/2020, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ của các TCTD trên địa bàn ước đạt 24.240 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng dư nợ cho vay toàn ngành, tăng 1,85 lần so với thời điểm 31/12/2016 với gần 114.000 khách hàng đang vay vốn.

Đánh giá về hiệu quả thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ, ông Trần Minh Hạc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Đây là chính sách lớn, đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Chính vì thế, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn chủ động tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, cán bộ và nhân viên, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong thực hiện các giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn chủ động cải tiến phương thức cho vay theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, đẩy mạnh huy động vốn từ nguồn lực

MINH HƯƠNG

QUYNH BẢO

VỀ DỊCH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Ngày sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM) năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí để về đích NTM nâng cao. Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, ông Lưu Đình Quyền, thôn Ngọc Chi đã tập trung cải tạo đất chuyên canh cây màu, đầu tư hệ thống cọc, dàn lưới trồng 5,5 sào mướp hương Việt cao sản. Nhờ kinh nghiệm trong sản xuất, chủ động nguồn tiêu thụ kết hợp mở cửa hàng kinh doanh nông sản nên mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình ông Quyền thu trên 200 triệu đồng lợi nhuận. Nhiều hộ khác trong thôn như gia đình ông Lưu Đình Tú trồng măng tây xanh và ấu gai, gia đình ông Vũ Đình Thành nuôi trên 600 đôi chim bồ câu... là những minh chứng cho hiệu quả trong thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương. Ông Lưu Đình Quyền cho biết: Để hướng tới xã NTM nâng cao, Quỳnh Bảo đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng vùng sản xuất tập trung theo chuỗi, bảo đảm an toàn thực phẩm, hiệu quả, bền vững gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của địa phương, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, góp phần không nhỏ cùng địa phương tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí NTM. Thôn Ngọc Chi có 605 hộ, gần 1.600 nhân khẩu. Cùng toàn xã tập trung xây dựng NTM nâng cao, thôn đã nâng cấp và cải tạo 12 tuyến đường giao thông trục thôn tổng chiều dài 2,69km; Chi hội Phụ nữ thôn trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các tuyến đường. Nhà văn hóa thôn với trên 100 chỗ ngồi, vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng cũng vừa được xây dựng khang trang. Ngoài mô hình nông nghiệp chất lượng cao của Công ty Petex tích tụ 18ha đất chuyên canh rau sạch,

canh đồng chuyên màu của thôn với 13,3ha được đầu tư cơ sở hạ tầng bảo đảm tưới, tiêu, quanh năm xanh tốt các loại rau giúp phát triển kinh tế của người dân. Ông Nguyễn Duy Đảng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảo cho biết: Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn và các đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực huy động các nguồn lực và kêu gọi nhân dân đóng góp để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Căn cứ điều kiện thực tế, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý và hàng năm để triển khai thực hiện. Xã đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ các thôn làm đường giao thông, kênh mương, phát triển sản xuất, tuyên truyền rộng rãi để người dân đồng lòng thực hiện với tinh thần "Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM". Các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... đều phát động các phong trào thi đua để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Phát huy những thành tích đã đạt được trong sản

xuất nông nghiệp, Quỳnh Bảo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung. Riêng canh đồng mẫu lớn có tổng diện tích 40ha khu Đồng Ưống được đầu tư xây dựng hệ thống đường bê tông nội đồng, cứng hóa kênh mương tưới, tiêu. Ngoài chuyên canh lúa năng suất cao, nhiều loại cây trồng vật nuôi mới như ấu gai, măng tây, chim bồ câu, mô hình trồng rau củ quả, nấm trong nhà lưới... được người dân mạnh dạn áp dụng cho hiệu quả kinh tế cao. Nông nghiệp từng bước được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đổi mới, tổ chức lại sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người nông dân. HTX DVNN đã phát huy tốt vai trò chủ đạo trong chuỗi liên kết "4 nhà" gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức và phát huy tốt hiệu quả của 5 loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nông dân. Từ những hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, cơ cấu kinh tế hợp lý và các nguồn thu khác đã góp phần đưa tốc độ tăng

TRINH CƯỜNG



Diện mạo xã nông thôn mới nâng cao Quỳnh Bảo.

Hiệu quả nuôi bò thịt vỗ béo trên nền đệm lót sinh học

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, thời gian qua, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển chăn nuôi đại gia súc, giảm

áp lực cho ngành chăn nuôi lợn và giúp người chăn nuôi có sinh kế bền vững. Một trong những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả đó là mô hình nuôi bò thịt vỗ béo trên nền đệm lót sinh học. Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi trâu, bò nhất là trâu, bò nuôi thịt, vỗ béo do có diện tích trồng cây lương thực, thực phẩm có hạt lớn như lúa, ngô...; diện

tích trồng lúa kém hiệu quả, vùng bãi ven sông phù hợp với trồng các loại cây làm nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi trâu, bò và phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, chăn nuôi nuôi bò của tỉnh vẫn theo mô hình nhỏ lẻ 1 - 2 con/hộ, chủ yếu là các hộ nuôi bò sinh sản, một số ít hộ chăn nuôi bò thịt với số lượng lớn hơn 20 con/hộ. Chăn nuôi nhỏ lẻ, sử dụng

thức ăn chưa hợp lý nên chưa tạo ra được nguồn sản phẩm ổn định và bảo đảm chất lượng; công tác xử lý chất thải chăn nuôi chưa được thực hiện triệt để nên còn gây ô nhiễm môi trường. Nhằm khuyến cáo người nuôi bò sử dụng tối ưu nguồn thức ăn thô xanh sẵn có tại địa phương kết hợp thức ăn hỗn hợp và chế phẩm bổ sung để tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; đồng thời giảm gây ô nhiễm môi trường bằng đệm lót sinh học, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình triển khai dự án "Xây dựng mô hình nuôi bò thịt thương phẩm quy mô nông hộ sử dụng đệm lót sinh học bảo vệ môi trường". Các hộ tham gia được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, thức ăn, thuốc thú y, men vi sinh làm đệm lót. Với sự tham gia của 6 hộ, quy mô 40 con bò thịt, mô hình bước đầu được người chăn nuôi đánh giá cao.

Cùng cán bộ khuyến nông, chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình anh Phạm Văn Sáng, xã Văn Cẩm (Hưng Hà), là 1 trong 6 hộ tham gia mô hình với quy mô 12 con bò. Anh Sáng phần khởi dẫn chúng tôi đi thăm trang trại. Dù nuôi 12 con bò thịt với trọng lượng trên 500kg/con nhưng khu chuồng nuôi lại khá khô ráo và không có mùi hôi. Anh Sáng chia sẻ: Được đây, tôi và một lao động khác phải dành khá nhiều thời



Thực hiện đúng kỹ thuật của dự án, trung bình mỗi tháng bò của gia đình anh Phạm Văn Sáng (xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà) tăng gần 30kg.

gian để tắm cho bò, rửa chuồng, gom phân và nước tiểu của bò. Song từ khi sử dụng đệm lót sinh học, chỉ cần dành 1 - 2 giờ để đảo đệm lót, toàn bộ phân và nước tiểu đều được hấp thụ và chuyển hóa thành phân hữu cơ vi sinh. Thông thường, mỗi lượt đệm lót có thể sử dụng khoảng 1 tháng. Đệm lót có chứa rất nhiều vi sinh vật có lợi nên sẽ sinh nhiệt và ức chế và tiêu diệt vi khuẩn có hại, từ đó góp phần tăng sức đề kháng và giảm bệnh tật cho bò. Đặc biệt, khi ứng dụng đệm lót sinh học vào chăn nuôi, gia đình có thể sử dụng luôn chuồng trại sẵn có nên tiết kiệm khi chuyển đổi; vừa tiết kiệm nhân công lao động, môi trường lại sạch sẽ. Ban đầu, khi áp dụng cách làm mới tôi khá lo lắng, giờ thấy đàn bò khỏe mạnh, không mắc các bệnh về da, móng và tăng trưởng tốt nên tôi rất mừng và yên tâm. Với quy mô chăn nuôi 100 con bò thịt, bò sinh sản, anh Sáng cho biết thêm, thời gian tới gia đình anh sẽ quyết định áp dụng đệm lót sinh học cho toàn bộ chuồng trại; liên kết với nông dân để tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, giảm giá thành sản xuất.

Các giống bò lựa chọn thực hiện mô hình đều là các giống bò lai với bò thịt cao sản, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, tẩy nội ngoại ký sinh trùng theo quy định. Theo đánh giá, sau khi nghiệm thu các mô hình, đàn bò thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi của chủ hộ. Kỹ sư Bùi Thị Chuyển, cán bộ phụ trách dự án cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã hướng dẫn chủ hộ sử dụng thức ăn cho đàn bò theo từng giai đoạn phát triển. Lượng thức ăn cụ thể cho đàn bò đều được cân theo từng ngày và ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký mô hình. Qua tổng kết, cho ăn với khẩu phần ăn vỗ béo thì hiệu quả sử dụng thức ăn của bò tăng lên, tăng trọng đạt trên 876g/con/ngày, vượt mục tiêu dự án. Mô hình cho thu lãi 147,4 triệu đồng/40 con (gần 3,7 triệu đồng/con); so sánh với mô hình đối chứng hiệu quả kinh tế tăng lên 13,46%.

Giá thịt lợn tăng trở lại, "chạm đỉnh" vào tết Nguyên đán?

(vtv.vn) Giá thịt lợn hơi trên cả nước tăng trở lại, trong đó, khu vực miền Bắc tăng mạnh nhất, khoảng 7.000 đồng/kg. Giá thịt lợn hơi dao động 67.000 - 72.000 đồng/kg, trong đó, giá mua tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội cao nhất khu vực. Các chợ dân sinh tại thành phố Hà Nội, giá thịt lợn dao động từ 110.000 - 160.000 đồng/kg tùy loại. Theo các thương lái, nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá này là do hiện các hộ chăn nuôi nhỏ không còn lợn để bán. Trước đó, thời gian qua, các hộ chăn nuôi bán chạy đàn lợn vì lo sợ bệnh dịch tả lợn châu Phi.



Ảnh minh họa

Tình trạng này tiếp tục xảy ra đến tết Nguyên đán, giá lợn có thể sẽ một lần nữa chạm đỉnh. Người tiêu dùng cần có nhiều phương án tiêu dùng hơn để tránh lệ thuộc vào thịt lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo, hiện các trang trại, hộ chăn nuôi đang tập trung tái đàn, chăm sóc đàn lợn để phục vụ thị trường tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới. Để ổn định nguồn cung, các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi mua lợn giống ở những cơ sở uy tín, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, trước khi tái đàn lợn, các hộ chăn nuôi phải tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường xung quanh trang trại, đặc biệt ở những nơi ổ dịch cũ để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.

NGÂN HUYNH